

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สนใจมาร่วมกันรายงานข่าวกับทีมงานสงขลา투데이 สามารถแจ้งข่าวมาได้ทีอีเมล focuspaktai@gmail.com

"จีเดค"ออกแบบพลาด "ไฟร์"เผย-"นายกรรภ"90วันลุยโรงไฟฟ้าชยะ

by Focus Team @16-02-2559 15.14 (IP : 110...233) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

Relate topics



พบก้อนน้ำมันอีกแล้ว ชาวบ้านห่วงกระทบสัตว์น้ำ



โครงการช่วยชาวสวนยางไร่ผล สหกรณ์ฯเผยรับซื้อจากเกษตรกรได้ไม่ถึงครึ่ง



นอภ.หาดใหญ่ ตรวจสอบสนามบึงขอมด้วย



ม.ธ.แกลงจับพืச்சะ ฆ่าแมลงจมน้ำเสียชีวิต



"นอภ.แม่ปิง"นำออส. ตรวจมาบรูตริมาเลนใหม่



ศูนย์ดำรงธรรมฯ-นอภ. หาดใหญ่เชิญทุกฝ่ายถกปัญหาโรงไฟฟ้าชยะที่ส่งผลกระทบต่อชาวควนลังอย่างหนัก "จีเดค" ขอ 90 วันเผยตรวจสภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง ยาทอมทำ CSR ?นายกรรภ? ครบกำหนดไม่ดีขึ้นจะเคลียร์เอง ด้าน "ดร.ไฟร์" เผยบริษัทฯยอมรับออกแบบผิดพลาด ระบุเห็นใจผู้ลงทุนจึงไม่เร่งรัด

Posted by สำนักข่าวไฟร์ 217 Views

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สำนักงานบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนสนามบิน-หาดใหญ่ นายรุ่งโรจน์ และสุภ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงไฟฟ้าพลังงานชยะ หลังจากพนักงานบริษัท ทีโอทีฯ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน พร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตัวแทนบริษัท จีเดค (ผู้ก่อสร้าง), เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองควนลัง, ตัวแทนทีโอที โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธาน นายณรงค์พร กล่าวว่า การร้องเรียนกลิ่นและควันของโรงกำจัดชยะ ตอนนี้ได้ข้อสรุปคือ ทางโรงงานจะใช้ทุกรีส การทางเทคโนโลยี ภายใน 3 เดือนจะแก้ปัญหาให้ได้ และ ทุกฝ่ายก็ยอมรับ โดยโรงงานจะเสนอแผนไปทางอุตสาหกรรมจังหวัด เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง และผู้ร้อง ว่าจะใช้เทคโนโลยีใดบ้าง "ในช่วงนี้สิ่งแวดล้อมจังหวัดลงมาตรวจสอบว่าปัญหาทุกวันและกลิ่นมีค่าเท่าไร ครบ 3 เดือนก็จะมาเปรียบเทียบอีกครั้ง หากแก้ปัญหาไม่ได้ ซึ่งมีสัญญาอยู่ถ้ามีผลกระทบและวัดไม่ได้ค่ามาตรฐาน โรงงานก็ต้องปิด แต่คิดว่าทางโรงงานถ้าพยายามเต็มที่ปัญหาดังกล่าวจะดีขึ้น"

จีเดคยันแก้ปัญหา

Posted by สำนักข่าวโฟกัส
263 Views



จีเดคยาหอม CSR-ตรวจปีละ2ครั้ง นายชาญไชย เข็มวีเขียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเดค จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแผนตลอดปี 2558 ไม่นิ่งนอนใจ และมีการเพิ่มเติมเครื่องจักรกำจัดฝุ่นหนัก ฝุ่นเบาตลอด เวลา ด้วยความกังวลใจกลุ่มควันที่ออกมา อาจจะทำให้รู้สึกกังวลใจ บริษัทยินดีเพิ่มเติมงานทางด้านวิศวกรรมเข้าไปในเครื่องลดปริมาณควัน เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสบายใจ และกลุ่มควันต่างๆ เราดูแลไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน "ความรู้สึกของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญกว่า แต่ทั้งหมดต้องอิงกัน และผมยังยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ทำผิดกฎหมาย บริษัทตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน เราคงไม่ได้มาทำธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว เรามีโครงการที่จะทำชุมชนสัมพันธ์ โครงการ CSR และในปี 2559 เรามีแผน CSR อยู่แล้ว แต่การประชาสัมพันธ์ของบริษัทอาจจะน้อยไป?

อาจจะต้องมีคณะทำงานร่วมกับ TOT อุตสาหกรรมจังหวัด และท้องถิ่น ร่วมกันดูว่าปัจจุบันบริษัททำอะไรอยู่ ทั้งในส่วนของเครื่องลดฝุ่นปล่อยประจำวันและการมีส่วนร่วมสังคมโดยรวม "สิ่งที่ผมยึดคือ ค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยภาครัฐ เรามีเครื่องตรวจสอบและเราไม่ได้ตรวจสอบแค่เพียงฝ่ายเดียว ยินดีให้ทุกคนตรวจสอบ เรามีบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบให้ และทำรายงานส่ง ไม่ได้ตรวจคุณภาพแค่ที่ปล่องควัน เราตรวจโดยรอบด้วย" ส่วนที่ TOT หมู่บ้านอิงกลม และสนามบิน เราตั้งเครื่อง ตรวจจับฝุ่น ควัน เสียง ว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ ล่าสุดเมื่อ 28 ธันวาคม 2558 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศส่งมาที่บริษัทแล้ว มีสำเนาแสดงว่าตรวจสอบจริง และยินดีเพิ่มความถี่จากที่กฎหมายกำหนดว่า 2 ครั้งต่อปี เราเพิ่มขึ้น และกระจายไปตามหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ และครั้งต่อไปจะไปที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์บอร์ด้วย เรามีเวลา 90 วัน การดำเนินการแยกเป็นเฟสได้ ระยะ สั้นภายใน 7-10 วัน เราจะเพิ่มหัวฉีดโซลาร์ให้มันมีควันไอน้ำ ออกให้ได้มากที่สุด ควันที่ออกมาเป็นไอน้ำไม่ใช่เป็นควันที่มีมลพิษ เราจะเจาะปล่องเพื่อจะเอาหัวฉีดโซลาร์เข้าไปในปล่องแล้วทำให้เป็นไอ เหมือนพัดลมไอน้ำ ก่อนที่ควันจะ ปล่องออกไปสู่อากาศ อันนั้นคือเริ่มต้นได้เลยและเร็วที่สุด

ถามว่าทำไมเมื่อก่อนเราไม่ทำ แต่จริงๆ เราทำแล้ว เพียงแต่ ว่า ยังไม่พอเราจะทำเพิ่มให้ และคาดว่าปัญหานี้ต้องดีขึ้น

"นายครกร"ร90วัน-ลุย! นายสมบุรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง หรือ "นายครกร" กล่าวว่า เรื่องโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนี้ คนได้เข้าหรือกับนายทรงพล สวาสดิธรรม ผวจ. สงขลา และเรื่อง MOU ที่ได้ทำร่วมกัน 3 ฝ่าย และการจัดการกับควัน กลิ่น รวมถึงการรื้อถอนขยะด้วย "เราต้องเข้าใจด้วยว่า การรื้อถอนขยะต้องมีกลิ่นเหม็นออกมา ใ้บอกไปว่าให้ใช้น้ำยา EM มาฉีดพ่น เพื่อช่วยลดกลิ่น ซึ่งปัญหานี้เทศบาลเมืองควนลังได้แจ้งเดือนไปตลอด เรามีหนังสือไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล" การที่บริษัท จีเดค ขอเวลา 3 เดือนที่จะแก้ปัญหาทั้งโรงงานและรื้อถอน ก็ต้องเร่งดำเนินการเพราะคนในพื้นที่ควนลังเองก็ไม่รับ และสภาพความเป็นจริงพื้นที่ตรงนี้เจริญเติบโตขึ้น เป็นพื้นที่เมืองทำอะไรให้อยู่ร่วมกันได้ "ตรงนี้เทศบาลเมืองควนลังไม่ได้เข้าไปดูแลด้วย แต่เราก็ติดตามความคืบหน้าตลอด ปัญหานี้ได้เห็นเป็นรูปธรรมว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะดูแลอย่างไร" นายสมบุรณ์ กล่าว และว่า

เมื่อครบ 90 วันยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เทศบาลเมืองควนลังจะออกมาจัดระบบใหม่ เพราะตรงนี้เกี่ยวกับการวางผังเมืองควนลังด้วย จะกระทบกับการขยายเมือง เพราะตรงนี้เห็นหน้าด่าน

"ในส่วนของ MOU ข้อตกลงและการ ดำเนินงาน ได้ประสานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ มีปัญหาที่พูดคุยกันตลอด และเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมานาน เทศบาลเมืองควนลังเข้าใจว่า บ่อขยะ 45 ปี ต้องใช้ เวลาในการลงมือทำ แต่ก็ต้องหาวิธี การทำ ให้ได้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบ"

ดร.ไพร โรงไฟฟ้าขยะ



พรเผยจี๊ดครบพลาด-จี๊ดทุนเพิ่ม ด้าน ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศ มนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า ก่อนที่จะมา เป็นนายกฯ เรามีปัญหาขยะล้นเมือง แต่ ก็ไม่ใช่ของหาดใหญ่ทั้งหมด มีขยะจากที่อื่นมาฝากไว้ ในอดีตเราเคยไปซื้อที่ดินที่ทุ่งขมิ้น แต่ก็ดำเนินการไม่ได้ ในส่วนของ โรงไฟฟ้าขยะนี้ต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ไม่กระทบกับชุมชน เพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่ ได้คุยกับเทศบาลเมือง ควบล้งว่า เราจะปรับสภาพตรงนั้นออก มาให้หมด ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งงบมาใช้แก้ปัญหาของขยะนี้ งบอยู่ที่ อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ?ขยะที่ต้องกำจัดหลังรื้อรอนคิดว่าเหลือไม่มากแล้ว ส่วนที่บอกว่าโรงงานมีข้อผิดพลาดนั้น บางครั้งเราก็ต้องเห็นใจเอกชนที่มาลงทุน และรับความเสี่ยงเอาเอง และการที่เอกชนลงทุน 100% เขาควร "ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร" เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้เข้าไปดำเนินการ เพราะต้องให้สิทธิบริษัททำตามสัญญา เพราะฉะนั้น ก็ให้เขาทำ แต่ถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ก็จะช่วยเต็มที่

ส่วนเรื่องควีนที่มีผู้ร้องเรียน ทางสง.ง.สิ่งแวดล้อม ก็มาตรวจวัด แต่เพื่อให้ เกิดความสบายใจ บริษัทฯ ก็ต้องลงทุนเพิ่มในบางส่วน ?บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม หากเราเข้มงวดเกินไปต่อไปใครจะมาลงทุน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ เทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะที่เป็นคู่สัญญาเราก็พยายามเร่งรัดให้บริษัทฯ เร่งมือทำ ซึ่งบริษัทฯ ก็ยอมรับว่าผิดพลาดในการออกแบบและพยายามแก้ไขหน้างานมาตลอด รวมถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และยากที่จะทำให้มันลงตัว หากเขาไปสร้างที่อื่น ขยะของเราก็ยังจะอยู่ตรงนี้? ต้องเห็นใจเทศบาลเมืองควบล้งเพราะต้องการให้ภูเขาขยะนี้ออกไป แต่ในสภาพความเป็นจริงในการทำงานต้องแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ ไป รวมถึงในอนาคตเมื่อจัดการปัญหาของขยะนี้แล้วเสร็จ ก็จะสร้างสวนป่า สวนหย่อม เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

3 2 2

Share Tweet G+ Share G+1

Like Share 3 people like this. Sign Up to see what your friends like.

34 views แฉงลมหั่วข้อ paper version 2.10 release 10.5.17. ช่วยเหลือ

0 Comments

Sort by Oldest

 Add a comment...

Facebook Comments Plugin

เงื่อนไขในการใช้บริการ

หากท่านเขียนข้อความใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ ถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขการให้บริการข้างล่าง และยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

สงขลา투데이 เปิดให้ทุกท่านตั้งหัวข้อกระทู้ เพื่อสอบถามความคิดเห็น จากเพื่อนสมาชิกท่านอื่น โดยมีเงื่อนไขคือ

1. เว็บไซต์มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน มีระบบบันทึกไอพี ซึ่งสามารถสืบค้นไปยังผู้เขียนข้อความได้ กรุณาระมัดระวังในการเขียนข้อความซึ่งอาจก่อผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่น
2. กระทู้ที่สมาชิกตั้งหรือข้อความที่ท่านแสดงความคิดเห็น จะแสดงผลทันทีหลังการโพสต์ เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็น ข้อความที่โพสต์อาจจะไม่ขึ้น โดยอัตโนมัติ
3. ขอสมาชิกให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและตนเองในการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
4. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ หรือ สิ่งอื่นใดที่เขียนหรือนำเข้าโดยสมาชิกแต่ละท่าน เป็นการแสดงความคิดเห็นของท่านเหล่านั้น ไม่ใช่มุมมองและความคิดเห็นของเว็บนี้ ทางเว็บไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้ กรุณาใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจ
5. หากเนื้อหา หรือ ข้อความใดๆ ที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสม ท่านสามารถแจ้งลบได้ ทางทีมงานจะพิจารณาเพื่อลบข้อความเหล่านั้น ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทางเว็บขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบดูแล
6. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความหายนะต่อบุคคลอื่น พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ